
sþ. 839. Fyrirspurn [489. mál]
til dómsmálaráðherra um Hæstarétt.

Frá Guðmundi Ágústssyni.

1. Eru í undirbúningi athuganir á því hvernig flýta megi afgreiðslu dómsmála frá niður-
stöðu héraðsdóms til flutnings í Hæstarétti?

2. Stendur til að fjölga dómurum í Hæstarétti?
3. Er unnið að því að Hæstiréttur flytji í nýtt og hentugra húsnæði?


